

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (จต 4 รอบ 12 เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KPI)			สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KPI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการ KPI					
คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองน้อยมาก	คณาจารย์ขาดประสบการณ์ในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ และการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ	มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองมากกว่าปีที่ผ่านมา	น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2558 บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จำนวน 27 บทความ (วารสาร 9 และ Proceeding 18) - ในปี 2559 มี 11 บทความ (วารสาร 5 และ Proceeding 6) - ในปี 2560 (Proceeding 10) (อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ)	ระหว่างดำเนินการ	คณาจารย์ขาดประสบการณ์ในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ และการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์จะดำเนินการแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษและจัดหาแหล่งตีพิมพ์ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาเพื่อที่คณะฯ จะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างครบวงจร โดยกำหนดเป็นนโยบาย	กันยายน 2560 ผู้รับผิดชอบ คือ 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2. นางสาวญานิศาลากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะพบว่าสิ่งนี้คือปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง
การใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ	การใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารเป็นงานใหม่ และมีรายละเอียดที่สำคัญ คณะทำงานจึงต้องศึกษาระเบียบต่างๆ เนื่องจากยังไม่ชำนาญจึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเร่งรัด	การใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้	การใช้เงินงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ 1 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ	บรรลุ 1 รายการ และระหว่างดำเนินการ 1 รายการ	มีขั้นตอนมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ จึงทำให้การดำเนินงานใช้เวลานาน และต้องการความละเอียดรอบคอบในการตรวจเอกสารรวมทั้งผู้รับจ้างขาดเงินทุนหมุนเวียน ทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	เร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จ หากผลงานไม่คืบหน้า คณะฯ บอกเลิกสัญญา	จัดทำแผนเร่งรัด ติดตาม ประชุมติดตาม และสรุปผลรายงานพิจารณาบอกเลิกสัญญา	ตามแผนงบประมาณประจำปีของคณะ ผู้รับผิดชอบ คือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	คณะพบว่าสิ่งนี้คือปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
ครั้งที่ 24 / 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ชื่อผู้รายงาน DATE
(อาจารย์ ดร.วาณี อรรถนัสกิจิต)
ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
วันที่ 14 ธันวาคม 2560